



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัดนี้ได้ครบกำหนดวันรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวน ๓ คน

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครฯ โดยวิธีการเวียนต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวน ๑ คน จะมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในวันดังกล่าวกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ยังไม่เสร็จสิ้น จึงมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต

ทั้งนี้ ขอให้บุคคลผู้มีรายชื่อข้างต้น มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอและตอบคำถามประมาณคนละ ๓๐ นาที ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) และหลังการแสดงวิสัยทัศน์ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (สัมภาษณ์ประมาณคนละ ๒๐ นาที) ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หากบุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุนนต์ สกลไชย)

กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย